

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri huyện Trung Hưng.

trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, có giải pháp bình ổn giá xăng dầu, giảm giá vật tư nông nghiệp, có nghiêm chỉnh sách hỗ trợ để nông dân yên tâm sản xuất. Giá đến bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phải sát với giá thị trường, bảo đảm công bằng, minh bạch; với các dự án giao thông lớn phải có đường gom, hầm chui tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, ra đồng sản xuất; xử lý các điểm đen giao thông. Có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác công nghệ cao; xử lý nghiêm các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi, sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm tạo điều kiện cho các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao; rà soát các đối tượng hưởng chế độ chính sách, nhất là chất độc da cam để không ai bị bỏ lại phía sau; nghiên cứu, xem xét nâng mức vay, giảm lãi suất vay vốn ngân hàng cho các hộ nông dân; tăng cường, xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng; tạo thuận lợi cho các địa phương đầu tư vật tư y tế phục vụ khám, điều trị bệnh cho nhân dân; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhân dân ở những vùng thu hồi đất phục vụ triển khai các dự án quan trọng; có cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tích

tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu cảm ơn cử tri và nhân dân đã luôn dành sự quan tâm và ủng hộ đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, luôn có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm sát thực tế chuyển tới Đoàn; khẳng định nhiều kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, vấn đề thực tiễn địa phương đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển tải tới nghị trường Quốc hội. Các đại biểu đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, đồng thuận, hưởng ứng, tạo thuận lợi cho triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, khu, cụm công nghiệp; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nghiên cứu giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, phân tích, đánh giá, theo thẩm quyền chức năng của cấp nào sẽ chuyển tới cấp để giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đồng thời chuyển tới Quốc hội trong kỳ họp tới.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội Nhà báo Thái Bình và cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Bình.

các quy định hiện hành của Luật Báo chí, các quy định của pháp luật, bám sát các sự kiện chính trị - thời sự của tỉnh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại Báo Thái Bình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan báo Đảng trong việc tuyên truyền, phản ánh chân thực thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề

nỗ lực, cố gắng, qua các tác phẩm báo chí đã góp phần tạo nên sức lan tỏa, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Tại Báo Thái Bình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan báo Đảng trong việc tuyên truyền, phản ánh chân thực thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề

ngợi tập thể cán bộ, phóng viên Báo Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trau dồi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ để tổ chức tốt hoạt động báo chí; thông tin đầy đủ, nhanh nhất, chính xác nhất những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó thiết thực cổ vũ các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư thường

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Báo Thái Bình sẽ tuyên truyền sâu rộng, biểu dương, khích lệ những gương người tốt, việc tốt, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, phân bác những thông tin xấu, độc, những tư tưởng hẹp hòi, cục bộ ngăn cản sự phát triển chung của tỉnh. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các nhà báo có nhiều thành công tốt hơn nữa trong thời gian tới.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

được mở rộng, phát triển mạnh mẽ, nhất là mạng lưới y tế ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng được nâng lên rõ rệt. Kết luận được giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Chính Tỉnh ủy khẳng định, các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực

hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, giám sát bảo đảm công tâm, dân chủ, khách quan; các đơn vị, tổ chức đảng, đảng viên được giám sát đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tích cực phối hợp với đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 2 nghị quyết

của thành phố Thái Bình. Dự thảo báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế; trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Đồng chí, qua đó đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số.

Cháu bé 10 tuổi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Nhật được của rơi nhưng cháu Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2012, con anh Nguyễn Mạnh Hùng, chỉ Chang Thị Vang, trú tại thôn Quý Sơn, xã Song An (Vũ Thư) không ham tài sản mà giao nộp luôn cho cơ quan chức năng.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/6, trong lúc đi chơi cùng với các bạn tại khu vực đền Mẫu Sáo Đền (thuộc địa bàn thôn Quý Sơn, xã Song An), cháu Nguyễn Quốc Huy nhặt được 1 chiếc điện thoại Iphone 11 còn khá mới (ước tính trị giá trên 10 triệu đồng). Ngay khi đó, cháu Nguyễn Quốc Huy đã đến giao nộp cho Công an xã Song An chiếc điện thoại này. Đến nay, Công an xã Song An đã thông báo, liên hệ, xác minh và bàn giao, trả lại chiếc điện thoại trên cho người đánh rơi là anh Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1988, trú tại thôn Kiều Thần, xã Song An.



Cháu Nguyễn Quốc Huy giao nộp chiếc điện thoại Iphone 11 mà cháu nhặt được cho Công an xã Song An.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của cháu Nguyễn Quốc Huy đáng được biểu dương, ghi nhận.

QUYNH LƯU

Cảnh báo tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xuất hiện tình trạng lợi dụng hoạt động trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao cảnh giác cho người dân.



Công an xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) tuyên truyền tới người dân phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tháng 2/2022, anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1993, thôn An Khoái, xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) đến Công an xã Châu Sơn trình báo vụ việc: Vào ngày 7/2/2022, tài khoản facebook của anh Quân là "Nguyễn Quân" bị đối tượng không quen biết chiếm đoạt. Đối tượng đã sử dụng tài khoản nhân tin đến bạn bè, người thân của anh Quân hỏi vay tiền và nhờ mua hộ thẻ nạp điện thoại với tổng số tiền là 4,1 triệu đồng. Qua xác minh, Công an xã Châu Sơn xác định Nguyễn Viết Hoàng, sinh năm 2004, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) là người chủ mưu. Vụ việc được Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào tháng 7/2020 cũng qua hình thức chiếm đoạt tài khoản, Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2001, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã chiếm đoạt tài khoản facebook của người dân ở xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) để nhận tin vay tiền. Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận đơn trình báo, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định. Thiếu tá Phạm Văn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Những năm gần đây, trước sự phát triển của mạng xã hội, tình hình tội phạm lợi dụng tài khoản

mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra rất phổ biến. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cũng đã xuất hiện tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp và cá nhân. Một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng chủ yếu như: chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân gọi

VŨ THƯ Phát hiện, bắt giữ 10 vụ phạm tội về ma túy

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), thời gian qua, Công an huyện Vũ Thư huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tội phạm ma túy tại địa bàn.

Điển hình, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/6, tại đường trục thôn Đông Lai (xã Vũ Tiến), Công an xã bắt quả tang Phạm Văn Ba, sinh năm 1978, trú tại thôn Tân Toàn (xã Vũ Tiến) tàng trữ trái phép 2 gói heroin, trọng lượng 0,2373 gam. Công an xã Vũ Tiến đã phối hợp với Công an huyện Vũ Thư tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính từ ngày 1/6 - 19/6, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, làm rõ 10 vụ với 10 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó đã tiến hành khởi tố 9 vụ với 9 bị can. Công an huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần kiểm chế các vụ tội phạm khác phát sinh liên quan đến ma túy và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

HA PHƯƠNG

Advertisement for COVID-19 testing services with contact information and statistics.

có chứa mã độc; chuyển nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân... Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều phương án, giải pháp để ngăn chặn tình trạng này, trong đó tập trung vào biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Trong phòng ngừa xã hội, tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để người dân hiểu được từ đó để phòng, tránh hậu quả xảy ra. Đối với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đưa những đối tượng có dấu hiệu vào diện theo dõi để quản lý, đấu tranh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo trực tiếp đối với trưởng công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo hay sử dụng để người dân nắm bắt được, từ đó cảnh giác để phòng. Thiếu tá Ngô Quang Chính, Trưởng Công an xã Quỳnh Hoa cho biết: Mặc dù trên địa bàn xã đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản song để chủ động phòng ngừa, Công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép trong hội nghị, hội họp, phát tờ rơi đến hộ dân trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của người dân về hình thức tội phạm này đã có chuyển biến. Ông Nguyễn Văn Vượt, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa chia sẻ: Nhận thức của người dân về tội phạm trên không gian mạng còn hạn chế, vì vậy việc công an các xã, thị trấn đến tận gia đình tuyên truyền, hướng dẫn về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã giúp người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác hơn.

NGUYỄN CƯỜNG